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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ตามปกติเมื่อไปญี่ปุ่น ก็จะเห็นคนญี่ปุ่นยังอ่านหนังสือมากอยู่ 

หลังจากที่ไม่ได้ไปมา 3-4 ปี วิธีการอ่านหนังสือของคนญี่ปุ่นมีน้อยลง ทุกคนก็หันมาก้มหน้าหาความรู้ด้วย
ตนเองทางไลน์หรือแชทกันไปทางอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ ถ้าจะวิเคราะห์ให้ดีว่า สื่อสังคม
ออนไลน์เหล่าน้ีมีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศของเรา ต่อรุ่นใหม่และการทํางานต่อไป ข้อดีมีแน่นอนแต่ว่า
ข้อเสียก็มีมากมาย อย่างศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้ใหญ่แล้ว ใช้เป็นอยู่แล้วในการจัดการทํางานร่วมกับ
ลูกน้อง คนรุ่นใหม่ก็ใช้โดยพร่ําเพรื่อ  ด้านหน่ึงก็เกิดผลกระทบทางลบ เช่น ข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วกระจายข่าว
อย่างรวดเร็ว อย่างที่ Donald Trump เรียกว่า Fake News ไม่ถูกใจเขาถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่ดี เขาไม่พอใจ ก็
ใช้ Twitter ตลอดเวลา สถานการณ์แบบน้ีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมาก  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ทุกวันน้ีเราต้องหมุนตามโลกให้ทัน เพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลง
แบบน้ี ปรับตัวและมีวิจารณญาณในการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆ ก็จะได้ประโยชน์มาก แต่คนไทยส่วนใหญ่
จะเพลิน เมื่อใช้แล้วถูกใจ ก็จะเพ่ิมปริมาณ โดยที่อาจจะละเลยเรื่องคุณภาพ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่มีขอบเขต ใช้ 7 วัน 24 ช่ัวโมง 
ซึ่งมากเกินไป ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง  

เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยอ่านบทวิจัยที่กล่าวถึง Google และ search engine 
ซึ่งเราต้องยอมรับว่า มันดี แต่การหาข้อมูลเหล่าน้ันแล้วไม่ได้นําไปคิดหรือวิเคราะห์ แม้กระทั่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ทุกคนก็คิดว่า สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ อาจจะไม่เข้าห้องเรียน การเรียนยุคใหม่จะ
เป็นแบบใด น่าจะคิดในเรื่องน้ีให้มากที่สุด แต่ก็น่าประหลาดใจว่า การอ่านหนังสือของคนญี่ปุ่นน้อยลงอย่าง
เห็นได้ชัด ตอนที่น่ังรถไฟ ก็เห็นคนญี่ปุ่นทุกคนถือโทรศัพท์แล้วก็กดดูเก่ียวกับเรื่องของตนเอง เพราะฉะน้ันข้อดี
ต่างๆท่ีเก่ียวกับการอ่านหนังสือก็จะลดลงไป 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า คนไทยอาจจะต้องหันมาคิดอย่างจริงจังแล้วว่า ตนเองใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกทางหรือไม่ ในอนาคตอันใกล้ คนไทยอาจจะกลายเป็นเหย่ือโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะ Fake 
News และอีกหลากหลายเรื่องราว ดังน้ัน ต้องคิดก่อนใช้และแชร์ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า นิสัย
เลวร้ายที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์มีมากมาย เช่น  

1.การกระพือข่าวทางลบได้รวดเร็ว ข่าวที่เป็นเรื่องราวเล็กๆ ก็มีคนนําไปแชร์ต่อกัน  
2.ทําให้เกิดการเปรียบเทียบ บางคนมีการอวดว่า ไปที่ต่างๆ มีของดี รถสวย ทําให้เกิดความอยาก

เปรียบเทียบ คนมีปมด้อยแทนที่จะไปมองว่า ตนเองสามารถเรียนรู้จากคนอ่ืนได้ ย่ิงมีรูป ย่ิงเกิดการ
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เปรียบเทียบ มีเด็กอายุไม่ถึง 10 ปี ถามพ่อแม่ว่า Business Class บนเครื่องบินเป็นอย่างไร ถ้าเป็นเด็กก็ต้อง
น่ังช้ัน Economy ไปก่อน แต่ในสื่อสังคมออนไลน์ ลูกของเศรษฐีบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ตนเองร่ํารวย 
ก็อวดรวย ทําให้เด็กบางคนที่น่ังเคร่ืองบินอยู่แล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะต้องมีช้ันพิเศษ ในอนาคต อาจจะพุด
ถึง First Class ก็ได้ 

ญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปเมืองที่คนไทยไม่ค่อยได้ไป คือ เมือง
นาโกย่า เป็นแหล่งกําเนิดของรถโตโยต้า ถ้ามีโอกาส ควรไปดูพิพิธภัณฑ์โตโยต้า โตโยต้าไม่ได้เริ่มจากรถยนต์
ทันทีแต่เริ่มจากสิ่งทอประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่เมืองนาโกย่า เมื่อไปท่ีน่ันจะพบสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับหอ
ไอเฟลขนาดเล็กสูงไม่เท่ากับที่ปารีส เมื่อขึ้นไปแล้ว ก็จะทําให้มีโอกาสเห็นทัศนียภาพของเมืองนาโกย่า  
 
แผนท่ีเมืองนาโกย่า 
ที่มา: http://travelsfinders.com/ 
wp-content/uploads/2016/ 
08/gif-nagoya-map.gif 

 
 
 
 
 

 

 
Nagoya TV Tower 
ที่มา: http://jepang.panduanwisata.id/files/2013/08/nagoya-tv-tower.jpg 
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พิพิธภัณฑ์โตโยต้า ที่เมืองนาโกย่า 
ที่มา: http://www.centrair.jp/en/japantravel/sp/spot/genre/museum/ 
toyota_automobile_museum.html 

 
ขอให้พิจารณาว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ในอนาคต อาจจะมีผลกระทบ

ทางลบมากข้ึน จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในด้านเหล่าน้ีขึ้นมา 
ช่วงน้ีมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหลายคู่ 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ได้ชมการแข่งขันระหว่างทีมโมร็อกโก กับ ทีมอิหร่าน ท้ายที่สุด ทีม

อิหร่านส้มหล่นชนะไป 1 ต่อ 0 คะแนน เน่ืองจากทีมโมร็อกโกทําลูกเข้าประตูตัวเอง 
 
การแข่งขันฟุตบอลโลก 
World Cup 2018 
ระหว่างทีมอิหร่านและ
โมร็อกโก 
ที่มา: 
http://www.siamsport
.co.th/worldcup2018/
news/view/75175 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ขอนําเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับฟุตบอลโลกคร้ังน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากฟุตบอลโลกครั้งน้ี การจัดฟุตบอลโลกครั้งน้ีได้รับการอนุมัติจาก
ประธานคนที่แล้วคือ Sepp Blatter ซึ่งตอนน้ันได้อนุมัติให้รัสเซียและกาตาร์เป็นเจ้าภาพ การอนุมัติไม่ได้ให้
สมาชิกทุกประเทศลงคะแนนเสียง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเป็นกรรมการบาสเกตบอล มีสมาชิกของสมาคม
อยู่ 200 กว่าประเทศ ตอนน้ันเขาเลือกเฉพาะกรรมการบริหารซึ่งคุณวรวีร์ มะกูดีก็เป็นกรรมการบริหาร
ลงคะแนนไม่เกิน 15-20 คน ซึ่งเป็นที่มาของการคอรัปช่ัน ในที่สุด Sepp Blatter ก็พักงานไป คุณวรวีร์ มะกูดี
ก็ออกจากตําแหน่งน้ีไป ปัจจุบันก็เป็นนักกฎหมายซึ่งไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่เข้ามาแก้ปัญหาการ
คอรัปช่ัน เวลาที่ปูตินพูดถึงฟุตบอลโลก ก็จะคิดถึง Sepp Blatter ตลอดเวลา เพราะ Sepp Blatter สามารถ
บันดาลให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้  

ครั้งน้ีเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ Video Assistant Referee (VAR) ในกรณีที่ไม่มีความชัดเจนก็สามารถ
ไปดูเครื่องตรวจสอบได้ อย่างคราวน้ี มีครั้งหน่ึงผู้ตัดสินไม่ให้ลูกโทษ แต่เมื่อไปดู  VAR ก็ให้ลูกโทษ ตอนหลังมี
ฟุตบอลฝร่ังเศสยิงเข้าไปมีความกํากวมมาก แต่ VAR สามารถบ่งช้ีได้ว่า เป็นลูกที่เข้าไป 
 

 
 
Video Assistant Referee (VAR) 
ที่มา: https://www.radiotimes.com/news/tv/2018-07-03/world-cup-2018-var-video-referee-
how-does-it-work-russia-decisions-explained/ 

 
เมื่อคืนน้ี ประเทศเล็กๆคือ ไอซ์แลนด์ มีคนอยู่แค่ 3 แสนคน ตอนฟุตบอลยูโรก็ชนะอังกฤษ ตอนแรก

คิดว่า เป็นการพลิกล็อก แต่ไอซ์แลนด์เป็นทีมฟุตบอลที่เก่งจริง เล่นกันเป็นทีม เมื่อคืนทําให้เมสซี่ ต้องผิดหวัง
เพราะยิงลูกโทษไม่เข้า ในที่สุดก็เสมอกับไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก  
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ขอให้คนไทยวางแผนชีวิตเพราะเวลาที่ใช้ในการดูฟุตบอลคร้ังน้ีติดต่อกันแทบทุกคืน ใช้เวลาประมาณ
เกือบ 1 เดือน เรื่องน้ีสําคัญมากเพราะคนไทยชอบเล่นการพนันด้วย 

เบ้ืองหลังของฟุตบอลก็คือยุทธศาสตร์การจัดทีม บางทีม อย่างฟุตบอลที่เล่นดีอย่างเยอรมนีเมื่อ
เปรียบเทียบผู้เล่นรายบุคคลก็ไม่ดีเท่าอังกฤษหรือบราซิล แต่เมื่อแข่งแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกครั้ง 
เพราะฉะน้ันก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ 

น่าจะดูว่า ตอนน้ี ใครจะมีโอกาสได้เป็นแชมป์ 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ในการแข่งขันฟุตบอลโลกคร้ังก่อน ทีมเต็งตกรอบก่อนทั้งน้ัน 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า สเปนกลับไปก่อน บราซิลแพ้เยอรมนี 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดในการแข่งขันฟุตบอลโลก ต้องที่อยู่ที่

ฝีมือจริงและอาศัยดวงด้วย ใครจะมีโอกาสคว้าแชมป์ ต้องติดตามกันต่อ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า อยากให้คนไทยชมการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยความสนุกสนาน เป็น

ห่วงเร่ืองการพนัน ถ้าการพนันอยู่ในสายเลือด แล้วใช้เงินมากเกินไป ก็จะทําให้ดูฟุตบอลด้วยความทุกข์ ถ้าทีม
ที่เราลุ้นไม่ชนะ เราก็เครียด 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ในระยะยาว ถ้าพวกเราช่วยกันจริงๆ เริ่มที่เยาวชน ช่วยส่งเสริมเขา
ในทางที่ถูก ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน แล้วจะมีชีวิตที่ดีได้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ขอวิงวอนเร่ืองการพนัน ถ้าเราดูฟุตบอลด้วยความสนุก แล้วไม่บ้า
คลั่งการพนัน มีการวางแผนชีวิตที่ดี วันเสาร์ อาทิตย์ก็สามารถสนุกสนานได้เพราะก็ยังมีโอกาสได้พักผ่อนอีก
วันหน่ึง แต่วันจันทร์เป็นต้นไปเป็นวันทํางาน จะมีผลกระทบในการทํางาน ทุกคนต้องวางแผน แต่ที่น่า
ประหลาดใจมากทั้งน้ีคือ ทีมฟุตบอลสเปน มีปัญหาเรื่อง Ego ของประธานสมาพันธ์ของสเปนพอทราบว่า โค้ช
ทีมชาติจะไปทํางานให้กับสโมสร Real Madrid อันที่จริงก็จบไปแล้ว นิทานคนน้ีบ้าคลั่งมากจึงปลดโค้ชคนน้ี
ออก แสดงว่า ในโลกแห่งความเป็นจริง อัตตาของแต่ละคนสําคัญมาก โค้ชคนน้ีก็ไม่ได้ทําอะไรผิด เพราะจบ
จากการโค้ชทีมชาติสเปนแล้วก็ไปอยู่สโมสร Real Madrid เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเจ้านายเขา เขาอาจจะพลาด
ไปที่คิดว่า มันไม่ใช่เรื่องของเจ้านาย อย่างไรเขาก็โค้ชจนจบ อยู่ดีๆก็ปลดโค้ช 2 วันก่อนการแข่งขัน เป็นเรื่องที่
น่าประหลาดใจมาก เพราะฉะนั้น Ego ของคนในเมืองไทยรวมทั้งในต่างประเทศด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกมาก 
เป็นก็เป็นทีมเต็งทีมหน่ึง ถ้าคนเราทําอะไรแล้วคิดถึงแต่ตัวเอง คิดถึงอัตตา ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ทีม เรื่อง  Ego มันเกิดขึ้นทุกชาติ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เชียร์ไอซ์แลนด์อยู่ ไอซ์แลนด์มีประชากร 3 แสนกว่า
คน ก่อนที่ไอซ์แลนด์จะชนะอังกฤษ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็คิดว่าอังกฤษคงแย่มาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เป็นคนบ้าคลั่งฟุตบอลอังกฤษ ปรากฏว่า อังกฤษแพ้ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ไปเสมออาร์เจนตินา ก็มีคนเล่นอยู่
ไม่ก่ีคน แต่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ดีมาก 
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การแข่งขันฟุตบอลโลก World Cup 2018 ระหว่างทีมอาร์เจนติน่าและไอซ์แลนด์ 
ที่มา: http://naijatalkz.com/watchargentina-vs-iceland-1-1-highlights/ 

 
กรณีทรัมป์กับคิมจองอึนเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง สมัยรุ่นปู่และรุ่นพ่อของคิมจองอึนก็ต้องการพบ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้พบ เพราะประธานาธิบดีบิล คลินตันและ 
ประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้มาพบด้วยตนเองเพราะถือศักด์ิศรีว่า ตนเองเหนือกว่า ทรัมป์เป็นนักธุรกิจ เวลา
มองการเมือง ไม่ได้บอกเฉพาะศักด์ิศรีของตนเอง แต่มองฐานเสียงของตนเอง มองการเมืองในประเทศ เพราะ
ต้องการจะได้รับคะแนนนิยมมากเพ่ือเป็นประธานาธิบดีอีกคร้ังหน่ึง  ในเดือนพฤศจิกายนน้ี ถ้าพรรครีพับลิกัน
ได้รับคะแนนเสียงส่วนมากทั้งในสภาล่างและสภาสูง ทรัมป์ก็ไม่ถูก impeachment ทรัมป์ไปมองฐานเสียงของ
ตนเองซึ่งเป็นคนระดับรากหญ้าที่มีอยู่แค่ไม่ก่ีรัฐ เช่น โอไฮโอ มิชิแกน เพนซิลเวเนีย อินเดียน่า วิสคอนซิน เขา
แพ้ Popular Votes ก็จริง แต่ชนะ Electoral Votes การเมืองอเมริกาเป็นการเมืองที่แปลกมาก ฮิลลารี 
คลินตันชนะ Popular Votes ถึง 3 ล้านคน แต่แพ้ในบางรัฐ แม้ว่ารัฐใดชนะ ชนะแค่ 1 คะแนนก็ได้คะแนน
รวมไปทั้งหมด ทรัมป์ก็คิดว่า การเมืองครั้งน้ีจะทําให้ชาวอเมริกันมองว่า เขาเป็นผู้นํา สามารถเจรจาสันติภาพ
ได้ ชาวอเมริกันก็จะรอดพ้นจากสงคราม สิ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากคือ หลังจากน้ี คิมจองอึนจะทําตาม
หรือไม่ ที่ผ่านมา ลงนามในสนธิสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อผ่านไประยะหน่ึง คิมจองอึนก็ไม่ปฏิบัติตาม ทํา
อย่างไรจึงจะให้คิมจองอึนปฏิบัติตามได้ ตัวละครที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ทรัมป์ทําเรื่องน้ีได้สําเร็จก็คือ จีน ญี่ปุ่น 
รัสเซีย เกาหลีใต้ อย่างจีนขณะที่ยินดีจะช่วยทรัมป์อยู่ ทรัมป์ก็ไปขึ้นภาษีศุลกากรอีกประมาณ 5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ถ้าจีนไม่เห็นด้วยกับนโยบายน้ีและไม่ได้กดดันให้คิมจองอึนทําลายขีปนาวุธต่างๆ แล้วก็เป็นการ
ทําลายที่ต้องเห็นได้ชัด เรียกว่า Verify คือต้องรู้ว่า อาวุธนิวเคลียร์อยู่ตรงไหน มีจํานวนเท่าไหร่ มีวิธีการ
ทําลายอย่างไร มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนหรือไม่ สัญญาแบบนี้เคยเซ็นมาแล้วในรุ่นพ่อของคิมจองอึน แต่ไม่
ประสบความสําเร็จ ทําอย่างไรให้การตกลงคร้ังน้ีมีการเจรจาต่อไป เป็นการสร้างแรงกดดันให้จีนไปยอมรับที่
จะทําลายขีปนาวุธเหล่าน้ี โดยเฉพาะขีปนาวุธที่มีความร้ายแรง สามารถยิงไปที่สหรัฐอเมริกาได้ 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เรื่องน้ีเป็นเกมการเมืองที่แต่ละประเทศซึ่งก็มีหมากของตนเอง ทั้ง 4 
ประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการที่เกาหลีเหนือจับมือกับสหรัฐอเมริกาคร้ังน้ี และรวมถึง 2 ประเทศคู่
เจรจากันเอง ซึ่งแต่ละประเทศก็มองว่า ถ้าการเจรจาครั้งน้ีสําเร็จ ใครจะได้ประโยชน์มากน้อยกว่ากัน ถ้าเป็น
ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด ก็เป็นเรื่องดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ อารมณ์ของผู้นําสองคนน้ีไม่ค่อยน่ิง ตอนน้ี ภาพที่ได้
เห็น เป็นความดีใจช่วงแรก จากน้ันไป ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันต่อไป 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เป็นห่วงเร่ืองการเจรจาต่อไป เมื่อไม่มีทรัมป์แล้ว สหรัฐอเมริกาก็ให้
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ดูแล ซึ่งเขาก็พูดดีว่า ที่ทรัมป์ตกลง ไม่ได้ตกลงทุกอย่าง ไม่ใช่ยกเลิกการ
ซ้อมรบ ถ้าเกาหลีเหนือไม่ดําเนินการต่อไป การซ้อมรบและการควํ่าบาตรก็ยังมีอยู่ รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศคนนี้จะเป็นตัวแปรที่สําคัญ แต่ทรัมป์ชนะแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทําให้คนรู้สึกว่า 
อย่างน้อย สงครามในปัจจุบันก็ยังไม่เกิดขึ้น แล้วทรัมป์ก็กล่าวว่า เมื่อเขามาที่น่ี ก็ทําให้คนไม่ตายเป็น 10-20 
ล้านคนยังไม่พอใจอีกหรือ สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วเกาหลีเหนือจะทําอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับของโลก ทํา
อย่างไรจึงจะส่งคณะผู้แทนไป Verify เรื่องน้ีสําคัญมาก เขาต้องเข้าไปเป็นผู้เช่ียวชาญในสถานที่เหล่าน้ัน รู้ว่า 
อยู่ที่ใดแล้วมีการเริ่มทําลาย Denuclearization หรือการจัดการให้นิวเคลียร์หายไปต้องมีการ Verify คือ ต้อง
รู้ว่ามีเท่าไร อยู่ที่ไหน บางคร้ังอาจจะมีความลับ ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ คนที่ไป Verify ก็ไม่ใช่ชาวอเมริกันอย่าง
เดียว ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์และคนที่รู้เรื่อง หรือหน่วยงานของสหประชาชาติ ต้องมีตัวแทนของเกาหลีใต้
เข้าไปด้วย นอกจากน้ี ต้องรู้ว่า จะทําลายอย่างไร มีกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าทําอย่างน้ีได้ โลกก็จะ
เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือ ถ้าเห็นบทเรียนอันน้ีก็ต้องปรับตัวทันที 
ถ้าหากเกาหลีเหนือจะกลายเป็นตลาดใหม่ของไทย ก็จะต้องให้นํ้าหนักเพ่ิมมากขึ้น การรับมือกับการแบ่งขั้ว 
บทบาทสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคน้ีอาจจะมากข้ึน ดังน้ันยังต้องติดตามต่ออีกมากมาย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เกาหลีเหนือก็มีสถานทูตที่ประเทศไทยด้วย ประเทศไทยก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือ ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นอุปนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย ทางเกาหลีเหนือก็เชิญสมาคมเราไปเย่ียม แต่เราหมดวาระก่อน ในอนาคต เกาหลีเหนือก็คงจะคล้าย
เกาหลีใต้ ถ้าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ก็จะเป็นคู่
ค้าที่ดีกับประเทศไทย เพราะคนเกาหลีมีความมุ่งมั่นสูง ถ้าเกาหลีเหนือเปลี่ยนการนําเงินไปลงทุนด้านอาวุธ
นิวเคลียร์มาเป็นของเศรษฐกิจ สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไป ก็น่าสนใจ 


